



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักข่าว ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร โทร.๐๒-๒๔๘ ๘๖๐๙

ที่ นร ๐๒๑๐.๐๒/พิเศษ

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕

เรียน ผอ.สพป. ผอ.สปต. อสช. ผอ.สทท. ผอ.สวท. ผอ.สปข.๑-๘

ตามคำสั่ง กปส. ที่ ๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กปส. นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กปส. ได้สรุปประเด็นการประชาสัมพันธ์จากการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยในการนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการมายังคณะกรรมการศูนย์ฯ ตามแบบรายงาน **ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.** เพื่อจะได้นำเข้าในการประชุม ครม. ในวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และในการประชุม คกก. IOC

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

(นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์)

กรรมการและเลขานุการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC.)
ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารประเด็น ส่วนปฏิบัติการ และบริหารข้อมูลข่าวสาร สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕

การเมือง / เศรษฐกิจ / ความมั่นคง / สังคม

ลำดับที่	ประเด็น	แนวทางการประชาสัมพันธ์
๑.	แผ่นดินไหว	- หน่วยงาน กปส. ติดตามข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดภูเก็ต และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (www.ndwc.go.th) โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบความเคลื่อนไหวทันที เนื่องจากในช่วงนี้มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของโลก รวมถึงประเทศไทย และสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน และมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน
๒.	แก้ไขรัฐธรรมนูญ	- หน่วยงาน กปส. ติดตามข่าวความคืบหน้าต่อกรณีกฎการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๑ วาระ ๒ ของกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
๓.	วันคล้ายวันก่อตั้ง กปส. ครบรอบ ๗๙ ปี	๑. ขยายผลกรณีหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ คอลัมภ์เลขที่ ๑ ซอยปดิมมณี และสัมภาษณ์สื่ออื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ๒. ประชาสัมพันธ์ผลงานของ กปส. โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ๓. สัมภาษณ์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านการคัดเลือกและพิจารณาแล้ว จำนวน ๙ ราย
๔.	มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาล	- หน่วยงาน กปส. ติดตาม และประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาล และสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน

๕.	การบริหารจัดการน้ำ และการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงาน กปส. ขยายผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยติดตามข่าวการไปศึกษาดูแผนการบริหารจัดการน้ำของประเทศจีน และติดตามความคืบหน้าการทำแผนบริหารจัดการน้ำของกรมการ กบอ.
๖.	ยาเสพติด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. สัมภาษณ์ตำรวจ หรือ ป.ป.ส. เกี่ยวกับผลการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ และติดตามข้อมูลเชิงลึกที่สามารถเปิดเผยได้ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๒. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๓. หน่วยงาน กปส. ติดตามมาตรการแก้ไขปัญหายาแก้หวัดชูโดเอฟรีดีน

หมายเหตุ : กรุณาส่งรายงานสรุปผลการออกอากาศประเด็นข่าวตามนโยบายประจำวัน ที่ ๑๗ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕

มาให้ทาง IOC ส่วนกลาง ทาง E-Mail: ioc_prd@hotmail.com **ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕**